

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและปัญหาในการศึกษา

ภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2546 ของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวประมาณร้อยละ 6.5 โดยมีอัตราการบริโภคภายในประเทศและยอดส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทรงตัวในระดับต่ำของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งผลให้มีการโยกย้ายเงินทุนจากธนาคารสู่ตลาดหุ้น ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สามารถปรับตัวขึ้นเหนือ 600 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยกว่า 25,000 ล้านบาทต่อวัน¹ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความสนใจและเลือกลงทุนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลในงบการเงินมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้งบการเงินมาก บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ จึงได้จัดทำงบการเงินระหว่างกาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดให้จัดทำ และให้ข้อมูลโดยไม่ต้องรอกงบการเงินประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ งบการเงินระหว่างกาลจะจัดทำขึ้นเป็นรายเดือนรายไตรมาส หรือช่วงเวลาอื่นก็ได้ เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนกระแสเงินสดของกิจการได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ งบการเงินระหว่างกาลจะต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานตามมาตรฐานที่สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยกำหนดด้วย เพื่อให้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้ใช้งบการเงินนั้นมีความเชื่อมั่นต่อ งบการเงินและเลือกลงทุนในระยะยาวมากขึ้น

ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา จะช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่เสนอครั้งล่าสุด มีความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวิเคราะห์และคาดคะเนแนวโน้มใน

¹ สำนักวิจัยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด. และหุ้นเด่น. วารสารการเงินธนาคารปีที่ 22 ฉบับที่ 259 พฤศจิกายน 2546 หน้า 78-79.

อนาคตจากการใช้เงินระหว่างกาลได้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของนักลงทุนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อเงินระหว่างกาล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงทัศนคติของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อเงินระหว่างกาล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยามศัพท์

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิบัติการเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก

นักลงทุน หมายถึง นักลงทุนรายย่อยที่เป็นสมาชิก ของสำนักงานตัวแทนนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มิได้รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคาร บริษัทประกัน
ฯลฯ ตลอดจนไม่รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศ กองทุนรวมและบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

เงินระหว่างกาล หมายถึง เงินที่กิจการจัดทำขึ้นในระหว่างปี เพื่อให้
ข้อมูลทางการเงินเป็นระยะๆ จนกว่าจะได้รับเงินประจำปี เงินระหว่างกาลนี้อาจจัดทำ
เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือช่วงเวลาอื่นก็ได้

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย